

รอบรู้เศรษฐกิจ ตามติดตลาดโลก

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๔๘๑๐ (๔๐๑๐) วันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๑๒

‘จันทบุรี’ จุดเชื่อมต่อกัมพูชา หนุนค้าขายแดน-แรงงานข้ามชาติ

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) มีเป้าหมายเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกันในชาติสมาชิก ซึ่งบริเวณพรมแดน ถือเป็นจุดสำคัญที่การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและการค้าระหว่าง 2 (หรือ 3) ประเทศมาบรรจบกัน จันทบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับกัมพูชา โดยมีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง ได้แก่ จุดผ่านแดนบ้านผักกาด และจุดผ่านแดนบ้านแหลม และจุดผ่อนปรน 3 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนบ้านซันตารี จุดผ่อนปรนบึงขันธ์ล่าง และจุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม โดยบริเวณจุดผ่านแดนทั้ง 2 แห่งนี้ เป็นสถานที่สำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนการค้าบริเวณชายแดนและการผ่านเข้าออกของแรงงานกับจังหวัดพระตะบองของกัมพูชา

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ระบุว่า ผู้สื่อข่าวว่า ที่ผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดนของจันทบุรีเติบโตมากที่สุดในประเทศ โดยปีนี้ 13,041 ล้านบาท ขยายตัวขึ้นถึง 76.34% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 7,395 ล้านบาท

จันทบุรียังมีแผนพัฒนา ระหว่างปี 2557-2560 เพื่อยกระดับตนเองให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าผลไม้ในภูมิภาค นอกเหนือจากการเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางอัญมณีที่สำคัญของโลก และยังเตรียมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีกำลังซื้อมากขึ้น

ด้านนายอสิวิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา ได้เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศการค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชาว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจทางฝั่งกัมพูชา โดยเฉพาะบริเวณชายแดน ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการจัดสรรที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้มีปริมาณดีต่อกระแสไฟฟ้า และน้ำมันมากขึ้น



ซึ่งกัมพูชาต้องนำเข้าจากไทย

การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการค้าและวัฒนธรรมระหว่างชุมชนบริเวณชายแดนระหว่าง 2 ประเทศ จะสร้างให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตร จนเป็นความร่วมมือที่แยกจากความขัดแย้งในระดับชาติ โดยรัฐบาลไทยควรเข้ามาให้ความสนใจการค้าชายแดนที่ไทยได้ดูแลตลอด พร้อมทั้งผลักดันให้เป็นเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ ผ่านยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ที่ให้ภาคเอกชนเป็นแกนนำ ในการกำหนดนโยบายทางการค้าและมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน

นอกจากการค้าชายแดนที่เติบโตขึ้นมากแล้ว จันทบุรียังต้อนรับแรงงานจากกัมพูชา ที่เดินทางเข้ามาทำงานในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการแปรรูปสินค้าประมงของไทย โดยในตัวจังหวัดมีแรงงานชาวเขมรราว 50,000 คน แต่มีเพียงประมาณ 10,000 คนเท่านั้นที่เป็นแรงงานที่พำนักประจำอยู่ในไทย

แสดงให้เห็นว่า มีแรงงานอีกกว่า 80% ที่เดินทางเข้าออกผ่านบริเวณชายแดนเป็นประจำ ทำให้จังหวัดจันทบุรีเริ่มโครงการ “โป่งน้ำร้อนโมเดล” เมื่อปี 2540 ผ่อนผันขยายเวลาให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน จากเดิมที่สามารถเข้ามาทำงานได้เพียง 7 วัน ให้มารายงานตัวทุก 90 วัน

และห้ามเดินทางไปทำงานในจังหวัดอื่น โดยผ่อนผันให้กับแรงงานจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมา

ในส่วนของอุตสาหกรรมประมง นายคุณสมบัติ ศิริสมบัติ รักษาการประมงจังหวัดจันทบุรี ระบุว่า รัฐบาลไทยพยายามดำเนินการตรวจสอบ ผ่านการสุ่มตรวจโรงงานแปรรูปสินค้า และการตรวจสอบใบอนุญาตก่อนเรือประมงจะออกจากพื้นที่ โดยควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินงานตามกฎหมายกับผู้ละเมิดข้อตกลงในการจ้างแรงงานต่างด้าวบ้างแล้ว

ด้านนางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ หัวหน้าแรงงานจังหวัดจันทบุรี ระบุว่า หน่วยงานภาครัฐในจันทบุรีพยายามปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ในการดึงแรงงานต่างชาติเข้ามาเติมเต็มความต้องการของอุตสาหกรรมในไทย และได้มีการผลักดันข้อกฎหมายที่ป้องกันการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งประสานความเข้าใจในเรื่องอ่อนไหวทางวัฒนธรรม และเส้นแบ่งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยมีความดีต่อแรงงานในไทยยังมีอยู่มาก เนื่องจากหลายอุตสาหกรรมยังคงพึ่งพิงแรงงานเป็นหลัก โดยหากจะแก้ปัญหาระยะยาว ไทยต้องเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยี เพื่อลดการพึ่งพาแรงงาน